

รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้ใต้ไต้หวันสมัยที่ 31 ครั้งที่ 11
ณ ห้องอเนกประสงค์มูลนิธิผู้ใต้ไต้หวัน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ 2 ท่าน คณะกรรมการบริหาร 22 ท่าน คณะกรรมการ 5 ท่าน ญาติพี่น้อง 2 ท่าน และผู้จัดการ 1 ท่าน รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ท่าน (ตามรายชื่อที่แนบ)

เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่การจากไปของนางชื่นจิต ภูเก้าล้วน ภรรยาของคุณชวน ภูเก้าล้วน (ผู้ อยู่ เจิน 符有進) ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ และกรรมการผู้แทนจังหวัดกระบี่ และแจ้งว่ามูลนิธิฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี ภูเก้าล้วน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1.2 นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการขอขอบคุณนายชาญกิจ ภูฤทธิกุล ที่ได้บริจาค น้ำมันใส่ตะเกียง นางสาวชตบงกช ผู้พัฒนา ที่ได้บริทาน้ำมันใส่ตะเกียง และนางกุสุมา ฉัตรกานต์ ได้บริจาครูปเทียนให้แก่มูลนิธิฯ

1.3 นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการแจ้งว่าสำนักงาน AIA สมุทรปราการ ได้ทำหนังสือขออนุญาตจัดรถที่มูลนิธิฯชั่วคราวในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00-18:00น ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่า เป็นสำนักงานดังกล่าวเป็นเพื่อนบ้านที่ตีครวญที่ถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจึงได้อนุญาตไป

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมัยที่ 31 ครั้งที่ 10

นายประวิทย์ ชนม์รัตนวัฒน์ เลขาธิการไทย รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมัยที่ 31 ครั้งที่ 10 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1

น.ส.ชตบงกช ผู้พัฒนา รองประธานฝ่ายปฏิคม เสนอขอให้แก้ไขข้อความในข้อ 2.2 ย่อหน้า 13 หน้า 3 เป็นดังนี้ “นายมานะผล ภูสมบัติ ประธานกิตติมศักดิ์ แจ้งว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 90 ปีจะได้แบ่ง 2 ของจึงขอให้แก้ไขบันทึกบัญชีเป็น 164 ท่าน (191 ของ)”

มติที่ประชุม ให้แก้ไขตามที่เสนอ และรับรองรายงานการประชุมสมัยที่ 31 ครั้งที่ 10

2.2 รับรองรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม พ.ศ.2562

พล.ต.ต.หญิงวราภรณ์ ภูรัตน์กุล เภรัณญิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (รับรองแล้ว) ตามเอกสารแนบ 2 โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 185,996.54 บาท

น.ส.ชตบงกช ผู้พัฒนา รองประธานฝ่ายปฏิคม แจ้งว่าในด้านรายรับ ข้อ 1.รับบริจาคจาก คณะกรรมการ ลำดับที่ 20 นามสกุลของคุณพิรศักดิ์ ศรีนาค เปลี่ยนเป็นแช่ผู้แล้ว

พล.ต.ต.หญิงวารารณ ภูวรัตน์กุล เหมฤฎิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนมีนาคม 2562 ตามเอกสารแนบ2 โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 10,264.75 บาท

น.ส.ชตบงกช ผู้พัฒนา รองประธานฝ่ายปฏิคม เสนอขอให้อัดกู้ความที่บันทึกในด้านรายจ่าย ข้อ4. หมวดค่าสาธารณูปโภคลำดับที่5 ว่า“คุณพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ (ค่ามือถือ)” เป็น “ค่าโทรศัพท์มือถือ (คุณพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ)”

และเสนอขอให้อัดกู้ความที่บันทึกในด้านรายรับ หัวข้อ2. ข้อย่อย3 ว่า “ค่าติดตั้งภาพถ่ายคุณสง่า ภูริพันธุ์พิพัฒน์ 5,070 บาท” แยกประเภทเป็น 2 บรรทัดได้แก่ “ค่าบริการติดตั้งภาพถ่ายคุณสง่า ภูริพันธุ์พิพัฒน์ 5,000 บาท” และ “ค่าดำเนินการจัดทำรูปภาพ 70 บาท”

มติที่ประชุม ขอให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่เสนอและรับรองรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม

พล.ต.ต.หญิงวารารณ ภูวรัตน์กุล เหมฤฎิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนเมษายน 2562 ตามเอกสารแนบ2 โดยมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 36,378.50 บาท

น.ส.ชตบงกช ผู้พัฒนา รองประธานฝ่ายปฏิคม เสนอขอให้อัดกู้ความที่บันทึกในด้านรายจ่าย ข้อ3. หมวดค่าใช้สอย ลำดับที่8 ค่าของ 20,000 บาทนั้นควรแยกประเภทเป็น 2 รายการของสีน้ำตาล และของสีขาว

นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอบถามว่าค่าน้ำประปาเดือนเมษายนจำนวนเงิน 3,966.50 บาทสูงกว่าปกติเมื่อเทียบกับเดือนอื่น ๆ และได้สอบถามนางกาญจนา ทราบว่าในเดือนก่อนหน้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของการประปามาจดบันทึกมิเตอร์ประปา

พล.ต.ต.หญิงวารารณ ภูวรัตน์กุล เหมฤฎิก ชี้แจงว่ายอดการใช้น้ำประปากับยอดเก็บเงินปกติจะเหลื่อมเดือนกัน ยอดเก็บเงินค่าน้ำประปาเดือนเมษายน จำนวนเงิน 3,966.50 บาท เป็นยอดการใช้น้ำประปาในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม รวม 2 เดือน

นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้ความเห็นว่าค่าน้ำประปาหากคิดแบบอัตราก้าวหน้า การจดบันทึกรวม 2 เดือนอาจทำให้มูลนิธิตายค่าน้ำประปาสูงกว่าจดแยกเดือน

นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ ผู้จัดการมูลนิธิฯ แจ้งว่าจะคอยตรวจสอบและติดตามการจดบันทึกมิเตอร์ มติที่ประชุม ขอให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่เสนอและรับรองรายรับรายจ่ายประจำเดือนเมษายน

พล.ต.ต.หญิงวารารณ ภูวรัตน์กุล เหมฤฎิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนพฤษภาคม 2562 ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 80,607.24 บาท

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการขอขอบคุณนายวิวัส แซ่ฝู ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้แก่มูลนิธิฯ เนื่องในวันแม่ของประเทศไทย

นายประวิทย์ ชนม์ธวัช เลขาธิการไทย ได้ปรึกษากรณีรายจ่าย หัวข้อ3.หมวดค่าใช้สอยลำดับที่11 “ร่วมทำบุญงานศพภรรยาคุณชวน ภูเกล้าวัน จำนวน 6,000 บาท” นั้น ปกติเมื่อมูลนิธิฯทราบว่ากรรมการหรือญาติสนิทของกรรมการ (บิดา มารดา สามิ ภรรยา บุตร ธิดา) เสียชีวิต มูลนิธิฯจะขอร่วมเป็นเจ้าของภาพสวดพระอภิธรรมโดยช่วยเงินแก่เจ้าภาพจำนวน 5,000 บาท และจัดซื้อพวงหรีดมูลค่าประมาณ 1,000 บาท ถ้าหากทางวัดไม่อนุญาตหรือเจ้าภาพไม่ประสงค์รับพวงหรีด จะนำเงินค่าพวงหรีดจำนวน 1,000 บาทไปรวมช่วยเงินแก่เจ้าภาพ

เป็นจำนวน 6,000 บาทได้หรือไม่? หากนำไปรวมได้จะทำให้เงินช่วยเจ้าภาพเมื่อรวมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ไม่เท่ากัน 5,000 บาทบ้าง 6,000 บาทบ้าง

นายฟู หมิง รองประธานกรรมการ แสดงความเห็นว่ามีมติควรปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกรณี การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมโดยช่วยเงินแก่เจ้าภาพ กับการจัดซื้อพวงหรีด แยกประเภทกันอยู่แล้ว ไม่ควรนำไปรวมกัน

พล.ต.ต.หญิงวารารณ์ ภูวรัตน์กุล เจริญฤทธิ เห็นว่าเมื่อไม่ได้จัดซื้อพวงหรีดก็ไม่ควรนำเงินไปรวมกับรายการอื่น

นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการเห็นด้วยและขอให้ใช้ตามเดิม

นายอริน ภูภัทรพงศ์ กรรมการสอบถามว่าค่าอินเทอร์เน็ตจำนวนเงิน 1,261.90 บาทสูงกว่าเดือนอื่น

พล.ต.ต.หญิงวารารณ์ ภูวรัตน์กุล เจริญฤทธิ ชี้แจงว่าค่าอินเทอร์เน็ตเป็นยอดการใช้รวม 2 เดือน

มติที่ประชุม รับรองรายรับรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิผู้ใต้ไต้หวัน จดทะเบียนปีพ.ศ.2561

นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ ผู้จัดการมูลนิธิ รายงานหลังจากที่เรื่องได้ผ่านจากอำเภอไปถึงจังหวัดแล้ว ทางอำเภอแจ้งว่าเรื่องของมูลนิธิถูกตีกลับมาที่อำเภอ วันที่ 20 มิ.ย.2562 จะไปติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 ความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ

นายประวิทย์ ชนม์ธวัฒน์ เสนอให้มูลนิธิจัดพิมพ์ร่างระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิที่คณะกรรมการได้ยกร่างขึ้น ส่งให้คณะกรรมการได้อ่านและศึกษารายละเอียดก่อน เพื่อขอความเห็นและขอมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ ให้ดำเนินการตามที่เสนอ มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ

3.3 การเปลี่ยนชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการทำธุรกรรมกับธนาคารต่าง ๆ

พล.ต.ต.หญิงวารารณ์ ภูวรัตน์กุล เจริญฤทธิ รายงานว่าตามมติที่ประชุมว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีธนาคารต่าง ๆ นั้นมูลนิธิสามารถออกหนังสือรับรองลงนามโดยประธานมูลนิธิ แล้วนัดผู้เกี่ยวข้องไปลงนามที่ธนาคารต่าง ๆ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงได้นั้น ได้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ ทราบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมูลนิธิเป็นนิติบุคคลการเปลี่ยนแปลงต้องมีเอกสารรับรองจากภาครัฐ จึงต้องรอเอกสารจดทะเบียนในข้อ3.1 ส่วนที่กล่าวว่าธนาคารกรุงไทยสามารถดำเนินการได้นั้น ยังไม่ได้ไปถามธนาคารกรุงไทย เพราะบัญชีธนาคารที่มูลนิธิใช้เป็นหลักนั้นเป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย มติที่ประชุม รับทราบ

3.4 ความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารมูลนิธิ

นายสุธน วิวิชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่และประธานอนุกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิฯ แจ้งว่าคณะอนุกรรมการมีแผนที่จะปรับปรุงบริเวณชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และจะปรับปรุงห้องชั้นล่างอาคารอเนกประสงค์ที่แม่บ้านพักอยู่อาศัยให้เป็นสัคนาสวนและมิดชิดยิ่งขึ้น ส่วนแนวคิดที่จะสร้างอาคารที่พักจะยุติไว้ก่อน

นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ ทามถึงการปรับปรุงต่อเติมบริเวณห้องโถงอาคารหลัก เชื่อมกับห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์

นายสุธน วิวิชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่และประธานอนุกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิฯ แจ้งว่าหากจะปรับปรุงก็ควรทำแบบทัศนียภาพมาให้คณะกรรมการชมเพื่อขออนุมัติรับแนวคิดก่อน

นายวิชิต ภูวิชานนท์ กรรมการ แสดงความคิดเห็นว่าการปรับปรุงต่อเติมอาคารควรจะมีกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และควรมีแบบก่อสร้างก่อนดำเนินการ การมีวัตถุประสงค์และแบบก่อสร้างจะทำให้มูลนิธิทราบได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร จะใช้เวลาดำเนินการเท่าไร และมีผลกระทบอะไรบ้าง เช่นการทรุดตัว และทางไหลของน้ำ เป็นต้น

นางสาวภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน แสดงความคิดเห็นว่าการปรับปรุงต่อเติมอาคารควรมีการจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการรับทราบเพื่อพิจารณา ก่อนดำเนินการ

นายณรัช ภูริพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีน แสดงความคิดเห็นว่าควรให้คณะอนุกรรมการศึกษา รายละเอียดและผลกระทบให้รอบคอบก่อน

นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แสดงความคิดเห็นว่าการปรับปรุงต่อเติมดังกล่าวมีเนื้องานไม่ใหญ่ และเป็นปรับปรุงมูลนิธิให้ทันสมัย แต่กรรมการต่างมีความคิดเห็นหลากหลายจึงขอให้ไปหารือกันนอกรอบก่อน

มติที่ประชุม รับทราบ

3.5 การปรับปรุงเว็บไซต์ www.futhailand.com

นายประวิทย์ ชนม์ธวัชณ์ เลขาธิการไทย แจ้งว่าการพัฒนาเว็บไซต์ได้จ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการย้ายโดเมนเนม เข้าพื้นที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ระบบอินเทอร์เน็ต ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างเว็บ จนปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างผ่านเว็บไซต์ได้แล้วระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ในลำดับต่อไปจะพัฒนาในส่วนเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสำคัญเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลเนื้อหาลงบนเว็บ และพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ได้สาธิตการเข้าถึงเว็บไซต์ www.futhailand.com

มติที่ประชุม รับทราบ

3.6 การบริจาคเงินของคณะกรรมการ

นายประวิทย์ ชนม์ธวัชณ์ เลขาธิการไทย แจ้งว่ามีกรรมการหลายท่านแจ้งและสอบถามเกี่ยวกับการบริจาคเงินว่า “ที่ผ่านมานายวิกร ภูปัสศิริ (กงเล่ง) จะเป็นผู้มาเก็บเงินบริจาคเมื่อครบกำหนดเวลา ด้วยความไว้วางใจก็จะมอบเงินบริจาคให้ ครั้นเมื่อมูลนิธิเปลี่ยนวิถีโดยการส่งจดหมายแจ้งและให้ใช้การโอนเงินแทน จึงไม่แน่ใจว่าได้บริจาคไปแล้วหรือยัง? จะสอบถามหรือตรวจสอบได้ที่ไหนอย่างไร?”

น.ส.ชตบงกช ผู้พัฒนา รองประธานฝ่ายปฏิคม แจ้งว่าตามที่มูลนิธิฯได้เปลี่ยนวิธีการเก็บเงินบริจาค นั้นผู้บริจาคต้องส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ไลน์กลุ่มโอนเงิน เพื่อเหรียญจะได้ออกใบเสร็จรับเงิน แต่กรรมการหลายท่านไม่สามารถหรือไม่สะดวกในการส่งหลักฐานการโอนเงิน จึงต้องฝากผู้อื่นส่งให้แทน ส่งผลให้กรรมการบางท่านโอนเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จ

นายสุธน วิวิชชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่แสดงความเห็นว่าการขอรับเงินบริจาคโดยส่งคนไปรับเงินน่าจะได้ผลมากกว่าการแจ้งให้โอนเงินแล้วส่งหลักฐานผ่านไลน์

พล.ต.ต.หญิงวรารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เหรียญิก แจ้งว่ากรรมการท่านใดที่ประสงค์สอบถามเรื่องการบริจาคเงินของกรรมการขอให้แจ้งชื่อมาจะโทรติดต่อกลับไป

และชี้แจงว่าเงินรับบริจาคจากกรรมการส่วนมากกรรมการจะมามอบให้เองในวันไหว้บรรพบุรุษ มีส่วนน้อยที่มอบเงินผ่านกงแล่ง แต่กรณีของกงแล่งก็ได้มีการพูดคุยเสนอเรื่องเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินบริจาคใหม่แต่ไม่สามารถตกลงกันได้

น.ส.ชตบงกช ผู้พัฒนา รองประธานฝ่ายปฏิคม แสดงความเห็นว่าการบางท่านที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยการบริจาคเงินนั้นสามารถฝากเงินผ่านกงแล่งได้แต่ผ่านการโอนเงินไม่สะดวก และเสนอให้เหรียญิกทำการเปรียบเทียบว่าการรับเงินหรือการเก็บเงินบริจาควิธีใดจะได้ผลดีต่อกัน

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องกรณีของกงแล่งจบไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีข้อดีข้อเสียต่างกัน แต่มูลนิธิจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาต่าง ๆต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

3.7 การเดินทางไปร่วมพิธีฉลองสำนักงานใหม่ของสมาคมตระกูลผู้รัฐยะโฮร์บาหลี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2562

นายฟู หมิง รองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการกิจกรรมต่างประเทศ แจ้งว่าอยู่ในระหว่างประสานงานกับเจ้าภาพในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เรื่องโรงแรมที่พัก และเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อได้ความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

น.ส.ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน แจ้งว่าตามแผนเดิมจะนำคณะเยาวชนเดินทางต่อไปประเทศสิงคโปร์หลังจากเสร็จพิธีที่มาเลเซีย นั้น จำเป็นต้องยกเลิกเพราะไม่พร้อมในหลายด้าน ดังนั้นคณะเยาวชนจะออกเดินทางวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และเดินทางกลับวันที่ 2 กันยายน 2562 ท่านที่สนใจจะต้องออกค่าเดินทางและที่พักเอง

มติที่ประชุม รับทราบ

3.8 การเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูงของสมาคมตระกูลผู้สากล (องค์กรใหม่) ที่เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562

นายฟู หมิง รองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการกิจกรรมต่างประเทศ แจ้งว่าสมาคมตระกูลผู้สากลจะจัดประชุมคณะกรรมการระดับสูงที่เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เชิญคณะกรรมการจาก

ประเทศไทยเฉพาะ 4 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ ภูสมบัติ นายชาญกิจ ภูฤทธิกุล นายมานะผล ภูสมบัติ และนายชัย สิทธิ ภูภริมย์ขวัญ มูลนิธิฯจะไม่นำคณะกรรมการท่านอื่นและญาติพี่น้องไปด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

3.9 การปรับปรุงพิธีไหว้บรรพบุรุษ

นายณรัช ภูริพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีนและประธานอนุกรรมการพิธีการจีน รายงานว่าถึงตอนนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมพิธี 3,4 ท่าน รวมน.ส.ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชนด้วย คณะอนุกรรมการจะนัดหมายผู้เข้าร่วมพิธีมาซักซ้อมก่อนถึงวันงาน กำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เรื่องการตัดชุดไหว้ใหม่ อยู่ในระหว่างดำเนินการความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เรื่องแจกอั่งเปาซองละ 120 บาทนั้นให้แก่คณะทีมงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนั้น เมื่อได้จำนวนที่แน่นอนแล้วจะทำเรื่องเพื่อขออนุมัติต่อไป

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการมีแผนจะจัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดพิธีไหว้จากชั้น 2 มาแสดงทางจอภาพที่จะติดตั้งชั้นล่างเพื่อให้ญาติพี่น้องได้ชมพิธีอย่างทั่วถึง โดยวันนี้ได้นำกระเป่าเดินทางมาจำหน่ายเพื่อหารายได้ในการซื้ออุปกรณ์ ขอให้ช่วยกันอุดหนุนเมื่อสะสมรายได้เงินเพียงพอจึงจะจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่อไป

นางสาวภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน สอบถามเพื่อยืนยันว่าสตรีสามารถเข้าร่วมพิธีไหว้บรรพบุรุษได้หรือไม่?

นายณรัช ภูริพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีนและประธานอนุกรรมการพิธีการจีน แสดงความเห็น
ว่าหากไม่ติดรอบเดือนสตรีน่าจะเข้าร่วมพิธีได้

นายชัยสิทธิ ภูภริมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แจ้งว่าเรื่องสตรีเข้าร่วมพิธีไหว้บรรพบุรุษเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงได้ปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ของมูลนิธิฯหลายท่าน หลายท่านเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะให้สตรีเข้าพิธีไหว้บรรพบุรุษ

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามที่ท่านประธานแจ้ง

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รางวัลการศึกษาปี พ.ศ.2562

นางสาวดวงใจ ศรีรัชชัย ประธานฝ่ายรางวัลการศึกษาผู้เสนอเรื่องไม่ได้อยู่ในที่ประชุมจึงข้ามไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การประชุมครั้งต่อไป กำหนดวันประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12:50 น.



(นายประวิทย์ ชนม์ธนววัฒน์)

ผู้บันทึกการประชุม

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้ใต้เท้าเส่มั้ยที่ 31 ครั้งที่ 11

ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1. นายชาญกิจ ภูวฤทธิ์กุล (ผู้ ขาง ยู่ย)
2. นายเจียรสิน ภูพัฒนางศ์สกุล (ผู้ คี พุย)

คณะกรรมการบริหาร

3. นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ (ผู้ ก๊ก เต็ก)
4. นายสมศักดิ์ ภูริทัต (ผู้ หว่า ตี้ด)
5. นายทวี พุติเจริญ (ผู้ ฮุย)
6. นายอรุณ ภูัจจพงษ์ (ผู้ คี อุย)
6. นายฟู หมิง (ผู้ หมิง)
7. นายวรพล ภูริปริชา (ผู้ คี กัง)
8. นายวิทวัส แซ่ผู้ (ผู้ ต้น คุย)
9. นายจารุเดช ภูภิรมย์ขวัญ (ผู้ หย่ง แจ็ก)
10. นายประวิทย์ ชนม์ธนวนัน (ผู้ เซ็ก ต้น)
11. นายวัชชัย ชิตชมศรีจันทร์ (ผู้ ก๊ก สาย)
12. นายธนยศ ภูภิรมย์ขวัญ (ผู้ ก๊ก เหลียน)
13. นายธนรา ภูชนาธิพงศ์ (ผู้ เสี่ยง วัด)
14. พล.ต.ต.หญิงวารารณ์ ภูรัตนกุล (ผู้ มก หลาน)
15. นายอภิวัชร วัชรกุลติลก (ผู้ คี บัค)
16. นายสุธน วิวิชานนท์ (ผู้ หว่า ไส่)
17. นายวิชัย ภูัจจพงษ์ (ผู้ จี้ ไส่)
18. นายพงศ์พลิน พงศ์มานะวุฒิ (ผู้ เจียว ปี)
19. นายณรท ภูริพัฒน์พงศ์ (ผู้ เตียง เอง)
20. นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ พก ฮับ)
21. นายสิรินธร ภูริปริชา (ผู้ จี้ เหมียน)
22. นางสาวภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ (ผู้ เชนง ตู)
23. นางสาวชตบงกช ผู้พัฒน์ (ผู้ อ้าย ตู)
24. นายณัฐพล ภูติสมพล (ผู้ หย่ง เฟ็ง)

คณะกรรมการและอนุกรรมการ

25. นายสุวัฒน์ พลีลากร (ผู้ แซ่ จัก)
26. นายวิชิต ภูริชานนท์ (ผู้ เซ็ก ท่าว)
27. นายอริน ภูภัทรางค์ (ผู้ เม่ง กวาง)
28. พลเรือตรีสัมพันธ์ ภูไพบูลย์
29. นางกุสุมา ฉัตรกานต์ (ผู้ เหม่ย ไต้)

ญาติพี่น้อง

30. นางพวงรัตน์ ภูภัทรางค์
31. นายอภิลักษณ์ ภูชนาธิพงศ์

ผู้จัดการ

32. นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ (ผู้ ฟาง หลิม)